

สารพันปัญหา?

สาระน่ารู้

ชัยเชคเคอร์ chai.n@thairath.co.th

■ อบต.รักษาการไม่ดูแล เรียน คุณชัย เชคเคอร์

อยากฝากถามปัญหาทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รว.ภลาโหม เกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่น ค.วังตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี ที่ไม่มีนายก อบต.เสียที่เพราะรัฐบาลไม่รู้จะจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อใด

วันนี้การพัฒนาท้องถิ่น ไฟส่องสว่างรายนตามหมู่บ้านของดิฉันเสียหายมากกว่า 2 ปีแล้ว อบต.ไม่เคยมาดูแลเอาใจใส่ทำให้กลางคืนมืดสนิทมองไม่เห็นทางเดิน ขโมยเต็มบ้านเต็มเมือง

ไปสอบถามทางอบต. ปรากฏว่าที่ อบต. ไม่มีนายก อบต. มีแต่ปลัด อบต.รักษาการ และก็ดูเหมือนจะไม่ใส่ใจในการทำหน้าที่ มาฯ ขาดๆ จึงอยากให้รัฐบาลเร่งจัดการเลือกตั้งให้มีตัวแทนชาวบ้านมาบริหารงานท้องถิ่นอย่าง อบต.เสียที่.

ข้าราชการแก่ วังตะเคียน

■ เรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่น เรียน สารพันปัญหา

ผมขอฝากถามปัญหาถึงรัฐบาลเลือกตั้งใหญ่ ส.ส.ที่ผ่านไปแล้ว รัฐบาลก็ตั้งแล้วจึงอยากทราบว่ามีเมื่อไหร่จะเลือกตั้ง อบต.เสียที่มีวาระอะไรอยู่หรือเพราะบ้านนอกเราตอนนี้คนบริหารมันปล่อยปละละเลยอยู่เพราะรอให้เลือกตั้งใหม่อย่างเดียว ไม่พัฒนาที่จริงควรเลือกตั้งท้องถิ่นได้แล้ว จะเอากฎกติกาอะไรก็ทำเสียที่เพราะท้องถิ่นที่ขาดผู้นำทำให้ไม่มีการทำงาน ปล่อยทิ้งร้างชาวบ้านเดือดร้อน นายกฯ ต้องเร่งเลือกตั้งท้องถิ่นเลือกตั้ง อบต.เสียที่.

สรเดช หุ่นโพธิ์ นาคี

ตอบ คุณข้าราชการแก่และคุณสรเดช

ต้องรอถึงเมื่อไหร่? สະกิดรัฐเร่งจัดเลือกตั้งท้องถิ่นไว้ตัวจริง ปัญหาหมักหมม ชาวบ้านเดือดร้อน เสวนาวิชาการ “โรงเรียนขนาดเล็ก...”



พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา

ผู้บริหาร “รักษาการ” ทำงานได้มีประสิทธิภาพเพียงใด

จะเป็นปัญหาให้ประชาชนจะสับสน เห็นกันชัด กรณีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่างเว้นเว้นวรรคมาตั้งแต่ยุครัฐบาลกสข.วันนี้มีเพียงปลัด อบต. ปลัด อบจ. รักษาการในตำแหน่ง ตัวอย่างจากแฟนผู้อ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ จากจ.ปราจีนบุรี ที่ส่งมาพร้อมกันสะท้อนภาพได้ดี

เริ่มเป็นปัญหาให้ประชาชนจะสับสน ไม่รู้ต้องให้รออีกนานเท่าไรเรื่องงบประมาณก็น่าจะหาช่องทางซึ่งบทท้องถิ่นที่มีหรืองบกลางก็เข้าข่ายเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนได้เหมือนกัน ถ้ารัฐบาลจะเร่งเรื่องนี้จริง เพราะวันนี้ก็อย่างที่เห็นกันอยู่ว่า ท้องถิ่นที่ไร้ผู้บริหารตัวจริงส่งผลกระทบต่อชาวบ้านกันอย่างไร!

ชัย เชคเคอร์
chai.n@thairath.co.th

■ กรุศาสตร์จุฬาฯ เสวนาวิชาการ “โรงเรียนขนาดเล็ก”

ปิดท้ายด้วยข่าวประชาสัมพันธ์การเสวนาวิชาการที่น่าสนใจ จากสาขาวิชาพัฒนศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดทำโครงการ “พัฒนศึกษาวิพากษ์” ครั้งที่ 2 เรื่อง “โรงเรียนขนาดเล็ก...โจทย์ใหญ่ ที่ท้าทายการศึกษาไทย”

โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ คุณเอกสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯ.ทร. ไทโรสภัทราวาท รองผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) และอาจารย์นิรุศักดิ์ หนักเพชร ผอ. โรงเรียนอนุบาลอำเภอปากพลี (ชุมชนบ้านเกาะหวาย) จ.นครนายก

โดยมีริชาฯ ขอเชิญกลางและรมิดารัฐศาสตร์ มณีสถียร กรรมการบริหารและผู้อำนวยการฝ่ายบุติคสตร์ บริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดการเสวนา

งานจัดขึ้นในวันที่ 17 พ.ย. นี้ เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมดวงเดือน พิศาลบุตร อาคารประชุมสุข อาชาวังรณะครุศาสตร์ จุฬาฯ ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ฟรีโดยไม่มีย่าใช้จ่ายที่หมายเลข 08-6837-4420 ติดต่อคุณอุติญา